

สุนทรพจน์ของ Dean's List (COPAG)

ปิยะดา ศรีกุล

เรียนท่านคณบดี คณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครองทุกท่าน ดิฉันนางสาวปิยะดา ศรีกุล บัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ให้โอกาสเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ในหลายๆ สิ่ง

การที่ได้ก้าวเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นหนึ่งอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่กลมกลืนและสอนให้ดิฉันได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ดิฉันได้รับการเรียนการสอนจากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่ท่านยังเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอมาถ่ายทอดสู่ฉัน เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ ที่มาจากต่างที่หลายถิ่น ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และในระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมวิชาการนานาชาติที่ทางวิทยาลัยจัดการประชุมขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน ทำให้ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการแข่งขันในด้านการงานที่จะสูงขึ้น

ตัวดิฉันเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากมายเลย แต่การได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้อะไรกับตัวดิฉันหลายๆ อย่าง ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่รวมไปถึงทักษะและประสบการณ์ต่างๆ การได้ลงพื้นที่ในการทำงานแต่ละวิชา ดิฉันมองว่านั่นเป็นโอกาสที่ได้อย่างหนึ่งที่เราได้ศึกษาสังคมจริงๆ นอกเหนือจากตำราเรียน ทำให้ได้ฝึกความกล้าที่จะเข้าหาคนอื่นๆ นอกจากสังคมในห้องเรียนที่เคยเป็นอยู่ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่ได้เป็นปลัดอำเภอสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน หรือแม้แต่กับองค์กรเอกชนก็ทำให้เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นได้ฝึกทำงานวิจัยก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้ทราบถึงปัญหาและมุมมองความคิดของคนในหลายๆ กลุ่ม การได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาฝึกให้ดิฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ตรงต่อเวลาเสมอ และใส่ใจกับงานที่ทำ เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ แต่ทักษะตรงนี้ก็จริงใช้ในการทำงาน ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง สิ่งของบริษัทต้องการคือประสบการณ์ สำหรับเด็กจบใหม่แล้ว เรื่องประสบการณ์นั้นแทบจะไม่มีเลย แม้จะผ่านการฝึกงานไปแล้ว แต่เมื่อจะทำงานจริงๆ บริษัทก็ต้องการประสบการณ์ แต่ก็ยังได้รับโอกาสให้เริ่มทดลองงาน การทำงานจริงๆ นั้น ดิฉันไม่ได้ทำงานตรงสายที่เรียนมาเท่าไร แต่อาศัยทักษะ ความอดทน จัดความคิดให้เป็นระบบ และมีความรับผิดชอบต่องานทำให้ได้ดีอย่างที่เคยทำเมื่อยังเรียนอยู่ ทำให้ได้รับคำชมจากหัวหน้างาน

และสุดท้ายดิฉันก็มีข้อคิดที่อยากจะฝากกับเพื่อนๆ บัณฑิตทุกคน ตอนนี้พวกเราถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว และประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว มีภาระหน้าที่หลายๆ อย่างที่ต้องรับผิดชอบ แน่แน่นอนว่าทุกคนคือความหวังของครอบครัว กว่าทุกคนจะมาถึงจุดๆ นี้ได้ ก็ต้องมีความมุ่งมั่นพยายามและผ่านความยากลำบากมาไม่น้อย หลายคนอาจจะได้งานที่มั่นคงงานที่ตรงกับความต้องการของตนเอง แต่หลายๆ คนก็อาจจะยังหางานทำไปเรื่อยๆ อย่าเพิ่งยอมแพ้หรือท้อถอยกันนะคะ หากมีความขยันหมั่นเพียรและใฝ่หาที่อยากจะทำงานที่

ต้องการ ตอนนี้เราก็ทำงานที่มีเข้ามาไปก่อน อย่าเกียจงานที่ทำ เก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ดิฉันเชื่อว่าซักวันทุกๆ คนก็ต้องประสบความสำเร็จและได้งานที่ตนเองอยากทำแน่นอนค่ะ

ขอบคุณค่ะ ...